

# มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ยกขบวนคลังสินค้า เปิดสาขาที่ 104 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี



(กรุงเทพฯ) มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (MR.D.I.Y.) ผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งและบูรณะบ้านรายใหญ่ที่สุดจากประเทศมาเลเซีย ขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดขบวนคลังสินค้ากว่า 20,000 รายการ รุกเปิดสาขาที่ 104 มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าย่านพระราม 9 ณ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี (Show DC) เปิดให้บริการแล้ววันนี้

นักช้อปสายสินค้าคุณภาพและความคุ้มค่า เตรียมพบกับคลังสินค้า 9 หมวดยอดนิยมจาก มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ในพื้นที่ร้านขนาดใหญ่กว่า 930 ตารางเมตร ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือฮาร์ดแวร์, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ประดับยนต์, ของเล่น, เครื่องเขียน, ของขวัญ, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องประดับและเครื่องสำอาง ซึ่งเน้นจำหน่ายในราคาถูกเสมอตามสโลแกนหลักของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โดยสินค้าที่คัดสรรมาแล้ว พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว

คุณฐิตานันท์ ชุน ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย เปิดเผยว่า “มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ได้ฉลองครบ 100 สาขาทั่วประเทศไทยไปเมื่อไม่นานนี้ และล่าสุดได้เปิดสาขาที่ 104 โดยเลือกศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ซึ่งเราเล็งเห็นว่า ย่านพระราม 9 เป็นชี่ปีดีแห่งใหม่ และเป็นศูนย์รวมแหล่งที่อยู่อาศัยและสำนักงานจำนวนมาก ซึ่งการเปิดสาขาของ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. นี้ นับได้ว่าเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าตกแต่งและบูรณะบ้านแห่งเดียวในย่านนี้ที่ให้บริการสินค้าหลากหลายกว่า 20,000 รายการ และจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี”

คุณเรจิน่า ลู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี กล่าวว่า “เรามีความยินดีขอต้อนรับ มิสเตอร์.ดี.ไอ. วาย. สู่อายุการค้าโชว์ ดีซี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำที่ได้เปิดสาขาใหม่ในโชว์ ดีซีในปี นี้ โดย มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ถือได้ว่ามีฐานลูกค้าจำนวนมากในประเทศไทย และเราเชื่อว่า จะเข้ามาร่วมเติมเต็มในส่วนของบริษัทที่หลากหลายของโชว์ ดีซี ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยต่อยอดการมอบประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่าให้กับลูกค้าที่อยู่ในย่านพระราม9 และใกล้เคียง”

มาร่วมช้อปสินค้าคุณภาพคุ้มค่าเกินราคากับ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ชั้น 4 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:00-21:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 10:00-22:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-203-1890 และติดตามโปรโมชันและข่าวสารอื่นๆได้ที่เฟซบุ๊ก

<https://www.facebook.com/showdc.co.th/>